

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.85 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.70 – 30.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.85 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.70-30.90 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทเปิดมาไม่เปลี่ยนจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยวันนี้บาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นหลังมี Sentiment บวกการประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade War) โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐระบุเมื่อวานนี้ว่า สหรัฐจะขยายการผ่อนปรน 90 วันในการอนุญาตให้บริษัท Huawei Technologies ของจีนซื้อส่วนประกอบจากบริษัทสหรัฐเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

* ส่งผลให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้น กลับกันสินทรัพย์ปลอดภัยบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น

* นอกจากนี้ จีนยังเปิดเผยการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทลดลง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด ขณะที่แนวโน้มที่ว่า รัฐบาลผสมของเยอรมนีจะลงมติตั้งกฎงบประมาณสมดุล เพื่อสร้างหนี้ใหม่ และออกมาตรการกระตุ้น เป็นแรงหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกัน

* อย่างไรก็ตาม ตลาดรอดูติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ในช่วงต่อไปของสัปดาห์นี้ในการประชุมผู้นำธนาคารกลางทั่วโลกที่เมืองแจ๊คสัน โฮล เพื่อติดตามท่าทีในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยในระยะถัดไป

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.31 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.34

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -4,112.96 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -2,548.25 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.863 บาท ต่อ 1

ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้